

Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và các Đại sứ quán, Lãnh sự quán của ta ở nước ngoài thực hiện tốt Chỉ thị này, bảo đảm việc điện báo, cấp thị thực kịp thời, chính xác, hạn chế việc cấp thị thực tại cửa khẩu và việc thị thực vào tờ rời, chống giả mạo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng

PHAN VĂN KHẢI

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 84-TTg ngày 3-3-1994 về chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế hợp tác xã (tiểu, thủ công nghiệp; vận tải; xây dựng; thương mại và dịch vụ).

Thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua Nhà nước đã có những chính sách và chỉ thị cụ thể đối với lĩnh vực kinh tế hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp; vận tải; xây dựng; thương mại và dịch vụ (sau đây gọi tắt là hợp tác xã).

Đến nay một số ngành và nhiều địa phương đã có những quy định, chỉ thị, biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện đổi mới hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã đã đổi mới tổ chức và phương thức quản lý hoạt động phù hợp với cơ chế quản lý mới, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Những hợp tác xã không có khả năng tồn tại đã chuyển sang các hình thức tổ chức khác hoặc giải thể, một số mô hình hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của người lao động, của các hộ kinh tế cá thể, kinh tế gia đình đã và đang hình thành.

Tuy nhiên nhiều Bộ, ngành và một số địa phương chưa quán triệt chủ trương đổi mới lĩnh vực kinh tế hợp tác xã, chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác xã trong nền

kinh tế nhiều thành phần. Nhiều hợp tác xã đang gặp khó khăn, chưa xác định được phương thức sản xuất, kinh doanh, còn duy trì mô hình hợp tác xã theo cơ chế quản lý cũ. Một số hợp tác xã thực tế không còn hoạt động nhưng không chủ động chuyển hướng và có biện pháp kịp thời, phù hợp để tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động v.v... Trong khi đó, các hình thức kinh tế hợp tác xã mới chưa được chỉ đạo, tổng kết, rút kinh nghiệm để định hình v.v...

Để khắc phục tình hình trên, đáp ứng yêu cầu cơ chế quản lý mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp cần chú trọng đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với kinh tế hợp tác xã; coi việc chấn chỉnh, đổi mới hợp tác xã là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Các Bộ, các ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 154-CT ngày 15-5-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ); có kế hoạch và biện pháp cụ thể tiếp tục chỉ đạo đổi mới lĩnh vực kinh tế hợp tác xã. Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y theo Quyết định số 582-TTg ngày 1-12-1993.

Việc chỉ đạo hướng dẫn đổi mới hợp tác xã phải tiến hành thận trọng, có trọng điểm, rút kinh nghiệm kịp thời uốn nắn những sai lệch, tránh việc làm ồ ạt, gò ép, phải quán triệt nguyên tắc tự nguyện và dân chủ của xã viên và hợp tác xã.

3. Để tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế hợp tác xã, Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam cùng Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương) chủ trì phối hợp với các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu

xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành đối với kinh tế hợp tác xã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào 6 tháng đầu năm 1994 như việc hợp tác xã được tiếp nhận các dự án tài trợ; được quan hệ hợp tác với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, được vay vốn từ các dự án phát triển kinh tế - xã hội để giải quyết việc làm, những điều kiện để hợp tác xã được phép trực tiếp xuất nhập khẩu v.v...

4. Cùng Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các ngành có liên quan, Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tổng kết mô hình kinh tế hợp tác xã đã và đang hình thành ở các tỉnh, thành phố, rút ra kinh nghiệm về phương thức, phạm vi hoạt động, quy mô tổ chức của các hình thức hợp tác xã, trên cơ sở đó xác định và hoàn thiện dự thảo Luật Hợp tác xã trình Quốc hội vào năm 1994.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng
PHAN VĂN KHẢI

QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 90-TTg ngày 7-3-1994 về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trên cơ sở việc sắp xếp và làm thủ tục thành lập và đăng ký lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 388-HDBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã được các Bộ, địa

phương và các doanh nghiệp Nhà nước triển khai thực hiện, đến nay đã hoàn thành một bước quan trọng;

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và tăng cường quản lý Nhà nước;

Căn cứ kết luận của Chính phủ tại phiên họp ngày 6 tháng 1 năm 1994,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Tiếp tục làm thủ tục thành lập và đăng ký lại những doanh nghiệp Nhà nước chưa làm trong đợt I. Tiến hành kiểm tra, rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước chưa thành lập và đăng ký lại trong đợt I, áp dụng các biện pháp chấn chỉnh, củng cố để doanh nghiệp Nhà nước có đủ điều kiện thành lập lại. Các thủ tục thành lập lại phải xem xét chặt chẽ tuân thủ Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 388-HDBT ngày 20-11-1991.

a) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động có lãi thì lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục thành lập và đăng ký lại theo quy định hiện hành.

b) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đang kinh doanh chưa có lãi hoặc còn bị lỗ, nhưng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, trước mắt cũng như lâu dài cần phải duy trì hình thức doanh nghiệp Nhà nước, thì phải có đề án sắp xếp lại kèm theo bản thuyết trình các giải pháp cụ thể về vốn, công nghệ và tổ chức quản lý để nâng dần hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xem xét và cho thành lập lại những doanh nghiệp thực sự cần thiết.

c) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện tồn tại và phát triển thì Bộ trưởng (đối với doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ quản lý) hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố (đối với doanh nghiệp Nhà nước địa phương quản lý) tổ chức xem xét và có quyết định thích hợp như quy định trong Quyết định số 315-HDBT ngày 1-9-1990 và số 330-HDBT ngày 23-10-1991.

d) Đến ngày 30 tháng 9 năm 1994 phải kết thúc việc nhận hồ sơ ở các cơ quan có trách nhiệm thẩm định và đến ngày 31 tháng 12 năm